



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการขอการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเเพื่อกการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 44

วันที่ 22 - 28 เมษายน 2552



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวมการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552
ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

คณาจารย์รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครูททองคำ)

ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครูททองคำ) ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ **ผศ.ศรชัย เย็นเปรม** และ **ผศ.จรัญญ์ พิริยะนนท์**

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม กล่าวว่า เป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการพลเรือนให้มีความพยายาม และมีมานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีที่สุด ในแต่ละปีก็จะมีกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการต่าง ๆ และมีคณะกรรมการฝ่าย ก.พ. นำโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ของคุณภาพ ผลงานที่เกิดขึ้นกับข้าราชการของแต่ละบุคคล ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผม และ ผศ.จรัญญ์ พิริยะนนท์ ได้รับการคัดเลือก

เนื่องจากปีนี้มีความเหตุการ์ณทางการเมืองจึงย้ายไปรับรางวัลที่กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร



รู้สึกปีติยินดีกับการที่เราได้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความสามารถ ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อน ทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี อย่างน้อยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาคนให้ทำงานได้ต่อไป

ทุกคนต้องมีผลงาน ต้องรับผิดชอบงานในส่วนราชการ ทำผลผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตเรามีคุณภาพมากที่สุด หลักการต้องมีผลผลิตต้องมีผลงาน ไม่เสียโอกาส

คุณภาพของบัณฑิต เราต้องผลิตบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตให้สอดคล้องกับทิศทางการความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังหมายถึงคุณภาพของงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ชั้นนำของท้องถิ่นให้ได้เราถึงจะอยู่ได้

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในส่วนของสังคม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจระดับจังหวัดเพชรบุรี กต.ตร.จังหวัด เป็นกรรมการสถานศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และเป็นอนุกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งท่าน ผศ.ศรชัย เย็นเปรม สรุปว่า “การทำความดียาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาความดี”

มอบรางวัล



อ่านตอนซึ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิเวศ กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
รศ.ยศ วีระเดชพงษ์
อ.สาโรช เมื่อกบัวขาว
ผศ.ชำนัญ งามสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนัญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน

งานวิจัยสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลระดับชาติ



สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า งานวิจัยเรื่อง“ความหลากหลายของนกชายเลนในบริเวณตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (The Species Diversity of Shore Birds in Paktalay Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province)” ของ กลอยใจ บุญมี, สุภาวดี ดีคล้าย, พรเพ็ญ พิมพ์สุวรรณ และ ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาชีววิทยาประยุกต์ โดย ว่าที่ร.ท.คงฤทธิ ดิณะรัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นงานวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ



กรรมการ ให้ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลชมเชยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จากจำนวนงานวิจัยที่ร่วมจัดแสดงทั้งสิ้น 139 เรื่อง) ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ABC-PUS/MAG) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าอบรมโปรแกรม R

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย ผศ.นสพ.มหิศร ประภาสะโนบล, ผศ.นันทน์นัทธ์ สุวรรณสินธุ์ ดร.ศิริวรรณ แฉงน้ำ, ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และ อาจารย์มณีนุญา ปรีชวิษณุภักดี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้านการเกษตรด้วย R” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2552 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาส ให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรี จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติด้านการเกษตร สามารถใช้ทดแทนโปรแกรมที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ โปรแกรม R ยังสามารถเขียนฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ด้วยภาษาที่ง่าย

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง



นางนัฏวรรณ เอเมนกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2552 ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตที่อยู่บนหลักความพอดี พอประมาณ และมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนในเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต หรือการนำพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง โดยใช้คุณธรรมพื้นฐานเป็นหลักนำทาง อีกทั้งนักศึกษาได้ใช้ชุมชนเป็นที่ศึกษา ถึงองค์ประกอบของสังคมในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ณ ศาลากลางบ้านโคนมพัฒนา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายฟิลิซ จู สุนทรรัตน์



รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงานการจัดโครงการ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้าน บ้านโคนมพัฒนาให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รับสมัครนักศึกษาพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยในการปีการศึกษา 2552 โดยมีอัตราค่าหอพักภาคเรียนละ 1,500 บาท ซึ่งนักศึกษาที่มาสมัครพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้งชายและหญิง โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้

1. **เปิดรับสมัคร** ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา

2. **การเข้าพักหอพัก** นักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2552

3. **การชำระเงิน** นักศึกษาใหม่ชำระเงิน ในวันที่มาสมัครเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ หน่วยหอพัก กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาเก่า ชำระเงินระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2552 ณ หน่วยหอพัก กองพัฒนานักศึกษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-493278 หรือ 032-493300 ต่อ 1118

ประชุมปฏิบัติการ “การรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม และการจัดการความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สำนักงานประสานงานชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม และการจัดการความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 ณ ห้องบางกอกน้อย 1 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานและคณะทำงานโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ที่ร่วมโครงการทั้ง 24 แห่ง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมและการจัดการความรู้ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนางานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่



คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่(คณะบดีทุกคณะ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 โดยมี ศ.ดร. เฉลียว บุรีภักดี ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับและร่วมยินดีกับ ผู้บริหารใหม่ทุกท่าน ในการนี้ผู้บริหารที่มาร่วมกิจกรรมนี้ ได้กล่าว ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาและนักศึกษา

ส่วนในภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมการสร้างความรุดหน้าทางวิชาการ โดยนักศึกษานำเสนอประเด็นวิจัยที่น่าสนใจ ในโอกาสนี้ทางสาขาวิชาขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



สำนักงาน ก.พ. เตรียมชี้แจงส่วนราชการ สร้างความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่

สำนักงาน ก.พ. มั่นใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 พร้อมเตรียมทำความเข้าใจกับส่วนราชการอย่างทั่วถึง ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะยังคงพิจารณาเป็นแบบเดิม

นายปรีชา วัชรภักย์ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ต้องออกตามความในมาตรา 74 และ 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการถึงแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เวลาส่วนราชการได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระบบใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ.ฯ ที่บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ หรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 จึงต้องใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ใช้อยู่เดิม คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ต้องออกตามความในมาตรา 74 และ 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 แต่ทั้งนี้ จากการที่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการเดิมที่แบ่งตามระดับตำแหน่ง หรือ ซี และมีขั้นเงินเดือนเป็นขั้นวิง ถูกยกเลิกไป ก.พ. จึงได้มีมติให้จัดทำตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับ สำนักงาน ก.พ. เตรียมชี้แจงส่วนราชการสร้างความเข้าใจเลื่อนขั้น

เงินเดือนระบบใหม่ตำแหน่งใหม่ โดยอิงขั้นเงินเดือนในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ใช้อยู่เดิม เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 “ก่อนที่จะมีการนำระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่มาใช้ ทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับข้าราชการ เนื่องจากเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องใหม่และมีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่มีผลต่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการของข้าราชการทุกคน จึงต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่มาใช้ เพื่อนำไปพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1 เมษายน 2553” เลขาธิการ ก.พ. กล่าว

สำหรับตารางเงินเดือนชั่วคราวเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 กำหนดให้ “เงินเดือนฐาน” หมายถึง อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2552 และ “เลื่อน 0.5 ขั้น” “เลื่อน 1 ขั้น” “เลื่อน 1.5 ขั้น” หมายถึง ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่งแล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544

กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับเงินเดือนฐานให้ใช้เงินเดือนฐานใกล้เคียงที่ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับเป็นเงินเดือนฐานที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

กรณีข้าราชการที่มีจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่นั้น และได้รับส่วนต่างระหว่างจำนวน

เงินสำหรับการโอนเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงสุด เป็นคำตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกจ่ายคำตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโอนเงินเดือนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบุรี



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 ที่ผ่าน
มา เวลา 09.00 - 11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นำโดย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำ
คณาจารย์จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องของการบริหารจัดการ



องค์กรของคณะฯ สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยในการนี้มี ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี คณบดี ผู้บริหาร
คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของคณะฯ
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นในเรื่องเรื่องต่าง ๆ ของทั้งสองหน่วยงานนี้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขยายเวลารับนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งเรื่องการขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2552 ดังนี้

ภาคปกติ และภาคพิเศษ รับสมัครและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เปิดภาคเรียนวันที่
1 มิถุนายน 2552 **ภาค กศ.บป.** รับสมัครและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ปฐมนิเทศวันที่
31 พฤษภาคม 2552 และเปิดภาคเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2552

ผู้สนใจสมัครและรายงานตัวได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวัน
และเวลาราชการทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 Website : <http://pbru.ac.th>
หรือที่ <http://acad.pbru.ac.th>



นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับชาติ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ในการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติของมหา-วิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมนำ



เสนอผลงานวิจัยในส่วนของนิทรรศการนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) เป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 เรื่อง และโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งการนำเสนอผลงานดังกล่าวได้มีการตรวจพิจารณาผลงานวิจัยจากกลุ่มสาขาต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทนิทรรศการ ซึ่งในส่วนของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มการศึกษาศึกษา ชื่องานวิจัย การศึกษารวบรวมกรรมลายลักษณ์ : กรณีศึกษาตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยคือ นางสาวศิวพร เกตุแก้ว, นางสาวอารีย์ จันทรมิตร และนางสาวประภาภรณ์ พุ่มทับทิม โดยมีอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม เป็นหัวหน้าโครงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่องานวิจัย การมีส่วนร่วมของนักเรียนและโรงเรียนในการจัดขยะมูลฝอยร่วมกับชุมชนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยคือ นางสาวกรณิษา พริกด้วง, นางสาวชไมพร ศีสมุทฺธ และนางสาวสาริณี คงมา โดยมีอาจารย์สุภาดา ขุนณรงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ

รางวัลชมเชยประเภทกลุ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่องานวิจัย ความหลากหลายของนกชายทะเลในบริเวณตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยคือ นางสาวสุภาวดี ดีคล้าย, นางสาวกLOYใจ บุญมี และนางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง โดยมีว่าที่ร้อยโทคงฤทธิ์ ติณะรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

จากรางวัลที่ได้รับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ยอมรับในเวทีแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ สนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยและนำความสำเร็จมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

“การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย”

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาการศึกษาแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง“การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 9 แห่ง นิทรรศการของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) และนิทรรศการเมืองท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเยี่ยมชมผลงานวิจัยในส่วน of แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนวัดเกาะ เมรุวัดเกาะ ช่างสิบหมู่ของจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีประชุมทางวิชาการ และการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเป็นอย่างมาก

การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ทางสถาบันวิจัยฯ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงานและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

วิทยาการบรรยาย



คณະนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาขอร่วมเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและหน่วยงาน โดยมี

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการวิจัยและพัฒนา” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2552 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

และ ผศ.จรัญญ์ พิริยะนนท์

ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

(ครูทอทองคำ) ประจำปี 2552

กฎหมายวันละคำ

ทัศนัย ทังทอง

นิติกรรมอำพราง หมายถึง นิติกรรมอันหนึ่ง
ที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาลวงเพื่อปิดบังนิติกรรมอีกอันหนึ่ง
ที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาอันแท้จริงซึ่งกฎหมายให้บังคับตาม
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้น

ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี เผยยอดผู้ประกันตนในจังหวัดเพชรบุรี มารับ“เช็คช่วยชาติ” 2,000 บาท แล้วกว่า 24,000 ราย

นางสาววรรณ เจริญสมุทร ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การจ่าย “เช็คช่วยชาติ” แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงแรกมีผู้ประกันตนในจังหวัดเพชรบุรีที่มีสิทธิรับเช็ครวม 36,086 ราย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงาน แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ออกจ่ายเช็คช่วยชาติแก่ผู้ประกันตน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา

ขณะนี้ผู้ประกันตนได้รับเช็คช่วยชาติไปแล้วกว่า 24,000 ราย ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิรับเช็คจะต้องได้รับหนังสือแจ้งนัดหมายเท่านั้น และขอให้มา “บัตรรับเช็คช่วยชาติ” ที่รอกลำดับที่ของผู้มีสิทธิมายื่นพร้อมบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน และขอความร่วมมือผู้ประกันตนกรณามารับ “เช็คช่วยชาติ” ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานได้นัดหมายแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับตามกำหนด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 15 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดสำนักงานจะต้องนำเช็คคืนกระทรวงการคลังต่อไป

ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ยังไม่มีสิทธิรับเช็คในครั้งนั้นจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีค่าจ้างในระบบฐานข้อมูล นายจ้างยังไม่แจ้งการเข้าหรือแจ้งออกจากระบบให้ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือนายจ้างได้แจ้งแก้ไขข้อมูลลูกจ้างให้ถูกต้องและปัจจุบันด้วย เพื่อลูกจ้างจะได้มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” สำหรับผู้ประกันตนที่มีนายจ้างอยู่ในเขตจังหวัดอื่น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งแบบคำขอยังจังหวัดที่รับผิดชอบแล้ว ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องไปรับเช็คในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการของนายจ้าง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเช็คช่วยชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยานิรมย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ม.ราชภัฏนครปฐมศึกษาอูงาน

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) บุคลากรประจำโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน โดยศึกษาดูงานด้านงานบริหาร งานสารบรรณ งานบุคคล และงานภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย



ราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ รศ.ยศ ชีระเดชพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.เพชรบุรี จัดงานสงกรานต์ประเพณี



เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์ประเพณี ไผ่ตงส้มพันธ์ ราชภัฏเพชรบุรีร่วมใจ" ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งขัน กีฬาเปตอง การแข่งขันชักกะเย่อ วิ่งสามขา และแข่งขันเปิดตาตีปี่บ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ

จากนั้นได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และรับรางวัลจากการจับฉลาก อาทิ โทรทัศน์ รถจักรยาน เครื่องเล่น DVD ฯลฯ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

ภาษาจีนสี่ตัวที่ละคำ

有得必有失

อ่านว่า : โหย่ว เต่อ ปี่ โหย่ว ซือ

แปลว่า : ได้อย่างเสียอย่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมพิธีรดน้ำขอพร
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง
ประจำปี 2552
ณ ชัยนิคมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.ท่ายาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักรักษาความปลอดภัย

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY